

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, đánh giá, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện Công văn số 106/Đk ngày 09/7/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, đánh giá đưa ra khỏi diện các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT như sau:

Sau khi nhận được Công văn số 106/Đk ngày 09/7/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về việc rà soát, đánh giá đưa ra khỏi diện các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, UBND huyện Triệu Sơn tiến hành triển khai về việc rà soát, đánh giá 04 xã, 01 thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT (xã Vân Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn và thị trấn Triệu Sơn).

UBND huyện chỉ đạo Công an huyện thành lập 01 tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền 04 xã, 01 thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT để đánh giá đưa ra khỏi diện các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Căn cứ vào các tiêu chí theo Công văn hướng dẫn số 2681/BCA-V28 ngày 31/12/2010 của Cục V28, Bộ Công an về việc Hướng dẫn và xác định xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; Căn cứ vào báo cáo hàng năm của Công an xã, thị trấn; căn cứ vào tình hình ANTT các xã, thị trấn.

Kết quả rà soát, đánh giá tại xã Vân Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn và thị trấn Triệu Sơn qua các năm 2019, 2020, 06 tháng đầu năm 2021: Tình hình ANTT các xã, thị trấn nêu trên tương đối ổn định, không còn xã, thị trấn nào thuộc vào 01 trong các tiêu chí theo Công văn hướng dẫn số 2681/BCA-V28 ngày 31/12/2010 của Cục V28, Bộ Công an về việc Hướng dẫn và xác định xã trọng điểm, phức tạp về ANTT:

1. Xã, thị trấn có tốc độ đô thị hoá nhanh, tập trung nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch, khu thương mại và dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng, ở đó hoạt động của các loại đối tượng hình sự và trật tự xã hội diễn biến phức tạp (Không có).

2. Trên địa bàn xã, thị trấn diễn ra một số hoạt động phức tạp về an ninh chính trị như: hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vi phạm các quy định của Nhà nước; xung đột sắc tộc, tôn giáo, đòi ly khai, tự trị; các đối tượng chính trị hoặc người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo đã và đang có các hoạt động kích động gây chia rẽ dân tộc, xâm phạm an ninh

quốc gia; xã có tình hình an ninh nông thôn phức tạp, tranh chấp đất đai, cơ sở thờ tự... dẫn đến khiếu kiện tập thể, vượt cấp kéo dài trở thành “điểm nóng”(Không có).

3. Xã, thị trấn có trên 30 đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, hàng năm xảy ra từ 20 vụ, việc hình sự trở lên, có trọng điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội; trọng điểm, tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động của đối tượng hình sự có những diễn biến phức tạp (Không có).

4. Xã, thị trấn mà phong trào toàn dân bảo vệ ANTT yếu; cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa vững mạnh, luôn xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn xã hội (Không có).

5. Xã, thị trấn có địa hình hiểm trở, xa trung tâm huyện, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh của chính quyền các cấp (Không có).

Sau khi rà soát, đánh giá, UBND huyện đã tiến hành họp đánh giá về tình hình ANTT tại 04 xã, 01 thị trấn nói trên. Đối chiếu với Thông tư 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT thống nhất đề nghị đưa 05 đơn vị (xã Vân Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn và thị trấn Triệu Sơn) ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

UBND huyện báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xem xét, tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an có quyết định đưa các xã Vân Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Bình Sơn và thị trấn Triệu Sơn ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT./.

Nơi nhận:

- Giám đốc CAT – PV05.
- TT. UBND huyện, BCS 138 huyện;
- Lưu: VT, CAH

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính